



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ก.พ.กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยให้อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน โดยพิจารณากำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวนอย่างน้อย ๔ ปัจจัย จาก ๘ ปัจจัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด และให้เสนอ ก.พ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.พ.เห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ก่อนที่จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาเห็นชอบ การกำหนดปัจจัยและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน สำหรับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

บัดนี้ ก.พ.ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิต แล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งกรมสุขภาพจิตตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ ๓๙๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วงในส่วนของปัจจัยภาษาต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด กรมสุขภาพจิตจึงขอประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนโดยเลือกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๕ ปัจจัยจาก ๘ ปัจจัยที่ ก.พ.กำหนด ดังนี้

๑. ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
๒. ใบประกอบวิชาชีพ
๓. ความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ
๔. การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.กำหนด
๕. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน และจำนวนเงินในแต่ละปัจจัยใช้สำหรับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป สำหรับข้าราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

/หลักเกณฑ์...

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

ปัจจัย	น้ำหนักของ ค่าต่าง แต่ละปัจจัย	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(๑) ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง	๒๐ %	ประสบการณ์ในการทำงานก่อนเข้ารับราชการที่ตรงกับลักษณะงานของตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ๑. มีเอกสารแสดงประวัติการทำงานจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคล และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ๒. ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) ใบประกอบวิชาชีพ	๒๐ %	ผู้บรรจุเข้ารับราชการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
(๓) ความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ	๒๐ %	พิจารณาตามความขาดแคลน ดังนี้ ๑. ความขาดแคลน(ทุกสายงาน)ในพื้นที่ทุรกันดารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ ๒. ตำแหน่งที่ขาดแคลนหาผู้มาบรรจุยากตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด(เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเฉพาะบางตำแหน่ง สำหรับบางส่วนราชการที่อาจจะเกิดขึ้น)
(๔) การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานในสายงานที่ ก.พ. กำหนด	๒๐ %	สำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสายงานที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ หรือที่ ก.พ.จะกำหนดเพิ่มเติมต่อไป
(๕) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ	๒๐ %	มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง ดังนี้ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นผู้มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ - TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า ๓๙๓ คะแนน - TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน - TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน - IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ ๔.๒

/ตำแหน่งประเภท...

ปัจจัย (ต่อ)	น้ำหนักของ ค่าต่าง แต่ละปัจจัย	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ต่อ)
		<p>ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นผู้มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า ๓๔๗ คะแนน- TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า ๖๓ คะแนน- TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๑๙ คะแนน- TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๒๕๕ คะแนน- IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ <p>ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง</p> <p>ตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นผู้มีคะแนนสอบภาษาจีนกลางจากสถาบันรับรองมาตรฐานการสอบสากล (HSK)</p> <ul style="list-style-type: none">- มีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่าเกรด ๖ (สูงสุดเกรด ๑๒) <p>ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นผู้มีคะแนนสอบภาษาจีนกลางจากสถาบันรับรองมาตรฐานการสอบสากล (HSK)</p> <ul style="list-style-type: none">- มีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่าเกรด ๔ (สูงสุดเกรด ๑๒) <p>ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p>

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแบบช่วงตามคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.รับรองตามประกาศนี้ ให้ใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) - (ค) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายอภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต